



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
โทร. ๐-๕๖๗๑-๑๓๖๔

คำนำ

การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวม และในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงแก้ไขและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร เนื่องจากปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงาน เป็นอย่างยิ่ง การติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ขอขอบคุณคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกท่าน รวมทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการทำให้การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งนี้สำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญตาราง	ค
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ง-ช
บทที่ ๑ บทนำ	๑-๑๗
ความเป็นมาและความสำคัญ	๑
วัตถุประสงค์	๑
ขอบเขต	๑-๑๑
ระเบียบวิธีการ	๑๑
กรอบแนวคิด	๑๑
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๑๒
บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามประเมินผล	๑๓-๑๖
วิสัยทัศน์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๑๓
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๓-๑๔
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ	๑๔
นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	๑๔-๑๖
บทที่ ๓ วิธีดำเนินการติดตามและประเมินผล	๑๗-๑๙
วิธีการจัดทำรายงาน	๑๗
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง	๑๗
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	๑๗-๑๘
วิธีการประมวลผลข้อมูล และสถิติที่ใช้	๑๘-๑๙
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	๒๐-๒๗
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป	๒๐-๒๑
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานฯในภาพรวม	๒๒
ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานฯในประเด็นยุทธศาสตร์	๒๓-๒๗
บทที่ ๕ สรุปผลและข้อเสนอแนะ	๒๘-๒๙
สรุปผลการประเมินความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน	
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวม	๒๘
สรุปผลการประเมินความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน	
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในประเด็นยุทธศาสตร์	๒๘
ข้อเสนอแนะ	๒๘-๒๙
ภาคผนวก	
ประกาศฯ	
แบบประเมินความพึงพอใจ	
ตารางการวิเคราะห์ข้อมูล	
แบบสรุปความพึงพอใจภาพรวม	
ภาพกิจกรรม	

สารบัญตาราง

รายการ	หน้า
ตารางที่ ๑ แสดงเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และการเข้าร่วมประชุมของ ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวม	๒๐-๒๑
ตารางที่ ๒ แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวม	๒๒
ตารางที่ ๓ แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑	๒๓
ตารางที่ ๔ แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒	๒๔
ตารางที่ ๕ แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓	๒๕
ตารางที่ ๖ แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔	๒๖
ตารางที่ ๗ แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕	๒๗

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ ๕ บท ได้แก่

บทที่ ๑ กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระเบียบวิธีการ กรอบแนวคิด และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้เป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนา ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ นโยบายของผู้บริหารที่แถลงไว้ต่อสภาฯ และอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวม และในประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์ดังนี้

๑ ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
๒ ใช้ผลจากการประเมินเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๓ ได้รับทราบข้อมูล ตลอดจนความพึงพอใจของประชาชนและของผู้ใช้บริการ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารในการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข หรือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

๔ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น สร้างความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์) ภาคประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

บทที่ ๒ กล่าวถึงเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และนโยบายของผู้บริหารที่ได้แถลงต่อสภาฯ

บทที่ ๓ กล่าวถึงวิธีดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย วิธีการจัดทำรายงาน ประชากรกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวม และในประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

๓.๑ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวม ประกอบด้วยคำถาม ๙ ข้อ ดังนี้

๑. มีการเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
 ๘. โครงการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
 ๙. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๓.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการติดตามโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐๔ โครงการ โดยดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ทั้ง ๑๑ อำเภอ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ๑๗ โครงการ ๑.๒ สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภคและบริโภคการเกษตร ๒๐ โครงการ ๑.๓ สนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุงไฟฟ้าและประปา ๑ โครงการ	๓๘
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ๑๖ โครงการ ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ประเพณี อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓ โครงการ ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ ๙ โครงการ ๒.๔ สนับสนุนและให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก เยาวชนฯ ๑ โครงการ ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ๗ โครงการ ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติด และแหล่งอบายมุข ๔ โครงการ ๒.๘ ส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ๒ โครงการ	๔๒
๓. การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร การพัฒนาผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลิตผล ๕ โครงการ ๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ๑ โครงการ ๓.๘ ส่งเสริมความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองในชุมชน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑ โครงการ	๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ
๔. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๑ สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑ โครงการ	๑
๕. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ๕.๑ ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ๑ โครงการ ๕.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา การเมืองและการบริหาร ๖ โครงการ ๕.๖ พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและ การปฏิบัติงานของบุคลากร ๖ โครงการ ๕.๘ ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม ๓ โครงการ	๑๖
รวม	๑๐๔

บทที่ ๔ กล่าวถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามและประเมินผลตามโครงการต่าง ๆ โดยนำเสนอในรูปแบบตาราง แสดงค่าความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ยต่างๆ ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน จำนวน ๔,๙๗๔ แบบ โครงการละ ๓๐ แบบ/สำหรับโครงการที่มีขนาดใหญ่และมีหลายกิจกรรม ใช้แบบประเมิน ๓๐% ของโครงการ โดยประเมินความพึงพอใจของประชาชน และผู้ใช้บริการที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวม และในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

บทที่ ๕ สรุปผลและข้อเสนอแนะ กล่าวถึง สรุปผลการประเมินความคิดเห็นของประชาชน ผู้ใช้บริการ ที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวม และในประเด็นยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะ

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๘ สรุปผลการประเมินจากความพึงพอใจของประชาชนได้ดังนี้

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๑

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ
ความพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๐

๓. ข้อเสนอแนะ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในครั้งนี้ มีประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ในการดำเนินการก่อสร้างถนน ควรมีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
ให้ประชาชนในพื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้างถนนได้ทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และอยากให้
ก่อสร้างถนนยาวตลอดเส้นทาง รวมทั้งให้ขุดลอกคลองยาวตลอดสาย

บทที่ ๑

บทนำ

๑. ความเป็นมาและความสำคัญ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น โดยได้นำรูปแบบการติดตามและประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน สำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๒. เพื่อนำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มาปรับปรุง แก้ไขปัญหาการทำงานในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓. ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล

๓.๑ ด้านพื้นที่

พื้นที่ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลฯ พื้นที่ ๑๑ อำเภอ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เป็นพื้นที่ตั้งโครงการ หรือใช้ประโยชน์

๓.๒ ด้านประชากร

ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตั้งโครงการ หรือได้รับประโยชน์ ได้แก่ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรประชาชน ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓.๓ ด้านเนื้อหา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวม และในประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เฉพาะโครงการที่ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตามกรอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ การติดตามและประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวม ดังนี้

แผนงาน/โครงการ ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลฯ ในครั้งนี้ เป็นโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์

- | | |
|--|------------------|
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | จำนวน ๓๘ โครงการ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต | จำนวน ๔๒ โครงการ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว | จำนวน ๗ โครงการ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จำนวน ๑ โครงการ |
| ๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองและการบริหาร | จำนวน ๑๖ โครงการ |

รวมทั้งสิ้น ๑๐๔ โครงการ รายละเอียด ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๓๘ โครงการ

ลำดับ	โครงการ
	๑.๑ สนับสนุนก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน จำนวน ๑๗ โครงการ
๑.	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังรี หมู่ที่ ๑ ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
๒.	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยหอย หมู่ที่ ๑๓ ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
๓.	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตะแบก หมู่ที่ ๕ ต.ดงมูลเหล็ก เชื่อม บ้านห้วยอีเหิน หมู่ที่ ๑๐ ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
๔.	เสริมผิวถนนผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ ๕, บ้านมิตรใหม่ หมู่ที่ ๙ เชื่อมบ้านบุฉนวน หมู่ที่ ๑ ต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
๕.	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวนา หมู่ที่ ๕ ต.นายม เชื่อมบ้านยางหัวลม หมู่ที่ ๗ ต.วังชมพู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
๖.	เสริมผิวถนนผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต บ้านน้ำร้อน หมู่ที่ ๓ ต.น้ำร้อน เชื่อมบ้านท่าเมียง หมู่ที่ ๑๐ ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
๗.	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบง หมู่ที่ ๒ ต.นาป่า เชื่อมต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
๘.	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาทราย หมู่ที่ ๓ ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
๙.	ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ต.พุกาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
๑๐.	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๘ ต.พุกาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
๑๑.	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านชนแดนเหนือ หมู่ที่ ๒ เชื่อมบ้านหนองแดง หมู่ที่ ๕ ต. ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
๑๒.	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกหนองจอก หมู่ที่ ๑๐ ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
๑๓.	ปรับปรุงขยายผิวจราจรคสล. บ้านนาสนุ่น หมู่ที่ ๔ -บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๑ ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
๑๔.	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเขาเพิ่ม หมู่ที่ ๘ ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
๑๕.	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
๑๖.	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพุเตย-บ้านซับน้อย บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ ๑ ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
๑๗.	ก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๑๐ ต.ป่าเลา เชื่อมหมู่ที่ ๑,๙,๔ ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ลำดับ	โครงการ
	๑.๒ สนับสนุนก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร จำนวน ๒๐ โครงการ
๑.	ขุดลอกคลองบงบ้านเขาน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
๒.	ขุดลอกคลองยาง บ้านนาเฉลียง หมู่ที่ ๒ ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
๓.	ขุดลอกคลองร่องโคมบ้านคลองสีพัน หมู่ที่ ๘ ต.ลานป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
๔.	ขุดลอกคลองพุงหลง บ้านสวนละมุด หมู่ที่ ๑๒ ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
๕.	ขุดลอกคลองกระแต (ตอนล่าง) บ้านโกชน หมู่ที่ ๑ เชื่อมคลองกระโบน บ้านกระโบนพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ต.บ้านโกชน อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
๖.	ขุดลอกคลองโคก (ตอน ๒) บ้านนางั่ว หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านนางั่วพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
๗.	ขุดลอกคลองอุมแพ บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๒ ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
๘.	ขุดลอกคลองหนองไทร บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๒ ต.วังพิกูล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
๙.	ขุดลอกคลองลำห้วยยาง บ้านนาตะกวด หมู่ที่ ๑๕ ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
๑๐.	ขุดลอกคลองนาบ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๔ ต.คลองกระจิง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
๑๑.	ขุดลอกคลองมาบพะบาล บ้านซับตะเคียนทอง หมู่ที่ ๙ ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
๑๒.	ขุดลอกคลองห้วยนาในบ้านพนมเพชร หมู่ที่ ๒ ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน
๑๓.	ขุดสระเก็บน้ำบ้านเตาถ่าน หมู่ที่ ๒ ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
๑๔.	ขุดลอกสระเก็บน้ำคึกฤทธิ์บ้านสระประดู่ หมู่ที่ ๒ ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
๑๕.	ขุดสระเก็บน้ำบ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ ๗ ต.วังพิกูล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
๑๖.	ก่อสร้างฝายน้ำล้น(ชนิดทางรถข้าม) บ้านนาไร่เดียว หมู่ที่ 10 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
๑๗.	จัดซื้อหุ้นเอนกประสงค์ อบจ.เพชรบูรณ์
๑๘.	ขุดลอกคลองโกรกหัวมี บ้านปูนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
๑๙.	ขุดลอกคลองตาลัด บ้านวังพลับ หมู่ที่ ๕ ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
๒๐.	ขุดลอกคลองห้วยตะกั่ว บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านวังรัตนนะ หมู่ที่ ๙ ต.วังพิกูล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

ลำดับ	โครงการ
	๑.๓ สนับสนุนก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ
๑.	ขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า จุดชมวิว ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
จำนวน ๔๒ โครงการ

ลำดับ	โครงการ
	๒.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑๖ โครงการ
๑.	โครงการเตรียมความพร้อม สู่อาเซียนระดับประถมศึกษา
๒.	โครงการพัฒนาทักษะด้านศิลปะและงานหัตถกรรม
๓.	โครงการค่ายภาษาอังกฤษแสนสนุก English camp
๔.	โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนอบจ.เพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
๕.	โครงการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
๖.	โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย - จีน
๗.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ
๘.	โครงการค่ายพัฒนาทักษะนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ
๙.	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
๑๐.	โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (งบกรมฯ)
๑๑.	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอบจ.เพชรบูรณ์ (งบกรมฯ)
๑๒.	โครงการศูนย์การเรียนรู้ระบบอินเทอร์เน็ต Learning Center
๑๓.	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๔.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น -จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและค่าตอบแทนครูต่างประเทศ -จัดซื้อหนังสือ
๑๕.	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนอบจ.เพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น -เครื่องแต่งกาย -หนังสือประจำห้องสมุดโรงเรียนฯ -วัสดุกีฬา -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนกลุ่ม -จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ๒๕ เครื่อง -จัดซื้อชุดโปรแกรม ๒๕ ชุด
๑๖.	ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูระดับมัธยมศึกษา
	๒.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ประเพณี อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ
๑.	โครงการจัดงานประเพณีกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์
๒.	โครงการประเพณีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ลำดับ	โครงการ
๓.	โครงการประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ
	๒.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและพลานามัย จำนวน ๙ โครงการ
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
๒.	โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง
๓.	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คสล.บ้านเหล่าเพิ่ม หมู่ที่ ๑๓ ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
๔.	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คสล.บ้านพรวน หมู่ที่ ๙ ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
๕.	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คสล.บ้านหล่มเก่า หมู่ที่ ๕ ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
๖.	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คสล.บ้านห้วยมะเขือ หมู่ที่ ๔ ต.นาแซง อ.หล่มเก่า
๗.	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่มพร้อมติดตั้งข้างเทศบาลเมืองหล่มสัก อ.หล่มสัก
๘.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่นชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
๙.	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียนด้านสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ
	๒.๔ สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อ จำนวน ๑ โครงการ
๑.	โครงการเหล่ากาชาดและชาวท้องถิ่นรวมใจช่วยผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อน
	๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต จำนวน ๗ โครงการ
๑.	โครงการเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อย
๒.	โครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จัดซื้อกระเป๋าคัดกรองโรค
๓.	โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์
๔.	โครงการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤติ
๕.	โครงการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกในจังหวัดเพชรบูรณ์ - จัดซื้อสารเคมีควบคุมกำจัดลูกน้ำยุง น้ำยาพ่นหมอกควันทรายอะเบท ฯลฯ
๖.	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการควบคุมป้องกันวัยรุ่นและเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร - จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อควบคุมป้องกันวัยรุ่นและเยาวชนตั้งครรภ์
๗.	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคจังหวัดเพชรบูรณ์ - ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก นักเรียน เยาวชน และประชาชนในการป้องกันโรคและควบคุมโรค
	๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุข จำนวน ๔ โครงการ
๑.	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น - กิจกรรมค่ายฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ต้องขัง - กิจกรรมค่ายก้าวใหม่ที่ใสสะอาด
๒.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - จัดซื้อน้ำยาเคมีตรวจสอบสารเสพติด

ลำดับ	โครงการ
๓.	โครงการบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ - จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - กิจกรรมปรับเจตคติพลั้งแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด - กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด - โครงการท้องถิ่นสีขาว - รณรงค์ป้องกันปัญหาเสพติดในสถานศึกษา - กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ฯลฯ
๔.	โครงการเสริมสร้างพื้นที่เชิงบวกต้านยาเสพติดสำหรับชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ - จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งรวมลานคอนกรีตจำนวน ๑๗ แห่ง
	๒.๘ ส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จำนวน ๒ โครงการ
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล - เทศกาลปีใหม่ - เทศกาลสงกรานต์
๒.	โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรสี่แยกตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว จำนวน ๗ โครงการ

ลำดับ	โครงการ
	๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร การพัฒนาผลผลิต เพิ่มคุณภาพ ผลิตผลทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร จำนวน ๕ โครงการ
๑.	โครงการเกษตรปลอดภัย
๒.	ก่อสร้างถนนผิวจราจรวัสดุคัดเลือกบ้านห้วยหญ้าเครือ หมู่ที่ ๑ ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
๓.	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายพุเตย - ซับน้อย ต.พุเตย , ต.วังใหญ่ ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
๔.	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบง - ป่าม่วง ต.นาป่า, ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
๕.	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาชำ หมู่ที่ ๖ เชื่อมบ้านภูฝักไข่ หมู่ที่ ๗ ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
	๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอบรมให้ความรู้และวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ จำนวน ๑ โครงการ
๑.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
	๓.๘ ส่งเสริมความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองในชุมชนโดยให้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑ โครงการ
๑	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบูรณ์

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ

ลำดับ	โครงการ
	๔.๑ สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ
๑.	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ - โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข - โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก (ทำความสะอาดหอสมนานาชาติ) - โครงการปลูกต้นไม้ (บริเวณหอสมนานาชาติ)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหาร จำนวน ๑๖ โครงการ

ลำดับ	โครงการ
	๕.๑ ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๑ โครงการ
๑.	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จำนวน ๒ ชุด
	๕.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร จำนวน ๖ โครงการ
๑.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
๒.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์
๓.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
๔.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
๕.	โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายการ"เพชรบูรณ์ของเรา"
๖.	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น -จัดประชุมประชาคม -จัดประชุมกำหนดแนวทาง -จัดประชุมวิพากษ์แผน -จัดทำแผนพัฒนาสามปี -จัดทำแผนการดำเนินงาน
	๕.๖ พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน และการปฏิบัติงานของบุคลากร จำนวน ๖ โครงการ
๑.	โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๒.	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองกิจการสภาฯ - จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๑ เครื่อง
๓.	โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของอบจ.เพชรบูรณ์ - อบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน พัฒนางองค์ความรู้ตามแผนการอบรมของ อบจ.

ลำดับ	โครงการ
๔.	<p>โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ จัดซื้อครุภัณฑ์ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> -เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล -เครื่องปรับอากาศ ๔ เครื่อง -ซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล -เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ๑ เครื่อง -เครื่องโทรสาร ๑ เครื่อง -เครื่องถ่ายเอกสาร ๑ เครื่อง -เครื่องทำลายเอกสาร ๑ เครื่อง -เครื่องบันทึกเสียง ๑ เครื่อง -ชุดเครื่องเสียง ๑ ชุด -ชุดไมโครโฟนมือถือ ๑ ชุด -ชุดไมโครโฟนหนีบ ๑ ชุด -ตู้เย็น ๑ ตู้ -กระติกน้ำร้อน ๓ ใบ -คอมพิวเตอร์ PC ๔ เครื่อง -ชุดโปรแกรม ๘ ชุด -เครื่องพิมพ์เอกสารขาว-ดำ จำนวน ๕ เครื่อง -เครื่องพิมพ์เอกสารสี ๔ เครื่อง -เครื่องสำรองไฟฟ้า ๔ เครื่อง -โทรทัศน์ ๔ เครื่อง
๕.	<p>โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองช่าง จัดซื้อครุภัณฑ์ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> -โต๊ะผู้บริหาร ๑ ตัว -โต๊ะผู้ปฏิบัติ ๘ ตัว -เก้าอี้ผู้บริหาร ๑ ตัว -เก้าอี้ผู้ปฏิบัติ ๑๒ ตัว -กล้องถ่ายภาพนิ่ง ๓ เครื่อง -เครื่องตัดหญ้า ๒ เครื่อง -เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ ๑ เครื่อง -เครื่องเชื่อมโลหะ ๒ เครื่อง -เครื่องตัดเหล็ก ๑ เครื่อง -รถโกโก้ ๑ ชุด -แม่แรงตะเข้ ๑ อัน -เครื่องGPS ๒ เครื่อง -เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ๕ เครื่อง -ชุดโปรแกรม ๕ ชุด -เครื่องสำรองไฟฟ้า ๕ เครื่อง -จอภาพ LED ๑ ชุด

ลำดับ	โครงการ
	-เครื่องพิมพ์เอกสารขาว-ดำ จำนวน ๓ เครื่อง -เครื่องพิมพ์เอกสารสี จำนวน ๑ เครื่อง
๖.	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) จัดซื้อครุภัณฑ์ ประกอบด้วย -เครื่องปรับอากาศ ๑๐ เครื่อง -ตู้เอกสาร ๒๐ หลัง -พัดลม ๑๐ เครื่อง -เครื่องถ่ายเอกสาร ๑ เครื่อง -โต๊ะหมู่บูชา ๓ ชุด -คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค ๓ เครื่อง -เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ -เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ (สำหรับครู) -เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ Kva -เครื่องแต่งกายนักเรียน -เต็นท์ ๑๐ หลัง
	๕.๘ ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม จำนวน ๓ โครงการ
๑.	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน - อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานให้กับกลุ่มองค์กร และประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
๒.	ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ - บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านนาหวาย ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร
๓.	ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ - บริเวณที่ว่าการอำเภอวังโป่ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการติดตามโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐๔ โครงการ โดยดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทั้ง ๑๑ อำเภอ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๓๘ โครงการ ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑.๑ สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน | ๑๗ โครงการ |
| ๑.๒ สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ
เพื่ออุปโภคและบริโภคการเกษตร | ๒๐ โครงการ |
| ๑.๓ สนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าและประปา | ๑ โครงการ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๔๒ โครงการ ดังนี้

- | | |
|--|------------|
| ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และสื่อการเรียนการสอน | ๑๖ โครงการ |
| ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ประเพณี อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประวัตินิคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๓ โครงการ |
| ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและพลานามัย | ๙ โครงการ |

- ๒.๔ สนับสนุนให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ เด็ก เยาวชน ๑ โครงการ
- ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต ๗ โครงการ
- ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและ
แหล่งอบายมุข ๔ โครงการ
- ๒.๘ ส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว
จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

- ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร
การพัฒนาผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิตฯ ๕ โครงการ
- ๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการอบรมให้ความรู้
และวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ๑ โครงการ
- ๓.๘ ส่งเสริมความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองในชุมชน
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

- ๔.๑ สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร จำนวน ๑๖ โครงการ
ดังนี้

- ๕.๑ ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ๑ โครงการ
- ๕.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร ๖ โครงการ
- ๕.๖ พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน
และการปฏิบัติงานของบุคลากร ๖ โครงการ
- ๕.๘ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม ๓ โครงการ

รวมทั้งสิ้น ๑๐๔ โครงการ

๓.๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้แนวคิด รูปแบบแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดทำไว้ เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการติดตามและประเมินผล โดยสร้างเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน ๓๐ แบบ/โครงการ สำหรับโครงการยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา, ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ เป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีกลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาให้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโครงการละ ๓๐ แบบ/สำหรับโครงการที่มีขนาดใหญ่และ

มีหลายกิจกรรม ใช้แบบประเมิน ๓๐% ของโครงการ รวมแบบประเมินทั้งสิ้น ๔,๙๗๔ แบบ ได้รับแบบสอบถามคืนมา จำนวน ๔,๙๗๔ แบบ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยแบ่งคำถามออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบสอบถามสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม และการเข้าร่วมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้คำถามแบบเลือกตอบ (Check list) มีจำนวน ๖ ข้อ

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีจำนวน ๙ ข้อ

ส่วนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและผลกระทบของโครงการเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open ende)

๔. ระเบียบวิธีการ

การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ (Questionnaire Method) วัดความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง ๑๑ อำเภอ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๙๗๔ แบบ

๕. กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ศึกษาข้อมูลจากคู่มือการติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานการติดตามและประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำรายงานการประเมินผล ซึ่งความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวม และในประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการพัฒนาด้านการคมนาคม การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภคและบริโภค การเกษตรและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา เช่น การก่อสร้างถนน การเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติก การขุดลอกคลองแหล่งน้ำและการจัดหาน้ำดื่มสะอาด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนศาสนา ประเพณี อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การแข่งขันกีฬา การพัฒนาด้านสาธารณสุข การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด รวมทั้งแหล่งอบายมุข การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก เยาวชน

๓. เป็นการอบรมให้ความรู้และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร พัฒนาให้บริการประชาชนและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การจัดผังเมืองรวม การส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๖.๑ ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์กร

๖.๒ ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อมูลที่จะนำมาปรับปรุงการดำเนินงานในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๖.๓ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น สร้างความตื่นตัวให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์) ภาคประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

บทที่ ๒

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ศึกษา รวบรวม แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
๒. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)
๓. จุดมุ่งหมายในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๔. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
๕. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๖. คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

“ท้องถิ่นก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนากองการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ๓ แนวทาง ดังนี้

๑. สนับสนุนก่อสร้าง และปรับปรุงถนน สะพาน
๒. สนับสนุนก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และการเกษตร
๓. สนับสนุนก่อสร้างและปรับปรุงไฟฟ้า ประปา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬานันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย ๘ แนวทาง ดังนี้

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ประเพณี อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
๔. สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อ
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุข
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริการ การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน
๘. ส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร สินค้าและผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๘ แนวทาง ดังนี้

๑. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เพิ่มคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
๒. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรและเครือข่ายการผลิตสินค้า
๓. ส่งเสริมแหล่งผลิตและกระจายพันธุ์พืช ประมงและปศุสัตว์
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งจัดเก็บ ระบายสินค้าและการตลาด

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และปัจจัยการผลิตในการประกอบอาชีพ
๖. พัฒนามาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์
๗. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตร นิเวศน์ วัฒนธรรม และประเพณี อย่างยั่งยืน
๘. ส่งเสริมความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองในชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๔ แนวทาง ดังนี้

๑. สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. สนับสนุนกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ
๓. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร ประกอบด้วย ๘ แนวทาง ดังนี้

๑. ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. พัฒนาการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance)
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๔. ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในชุมชน และสถานศึกษา
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันทั้งภาคการเมืองและภาครัฐ
๖. พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
๗. การสนับสนุนกิจกรรมผังเมืองรวมจังหวัด
๘. ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

(พ.ศ.๒๕๕๘- ๒๕๖๒)

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๑. นโยบายการบริหาร ให้ความสำคัญกับการประสานงานเป็นหลัก โดยอาศัยเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนทุกพื้นที่ และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ โดยมีแนวทาง ดังนี้

๑.๑ ประสานการพัฒนา กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหา และความต้องการของประชาชน อีกทั้งให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม

๑.๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยให้ประชาชน แจ้งปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (www.phetchabunpao.go.th) ตู้ป.ณ.๓๓๓ และประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ ทางหอกระจายข่าว รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานราชการ พี่น้องประชาชน ได้รับทราบ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานมากขึ้น

๒. นโยบายการพัฒนา ได้กำหนดนโยบายการพัฒนานออกเป็น ๕ ด้าน ประกอบด้วย

๒.๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์ พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพเกษตรกรรม จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำและเส้นทางคมนาคม ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อรองรับการขยายตัวของจังหวัดเพชรบูรณ์ในอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค การแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วม เช่น ก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลอง ขุดสระน้ำ เป็นต้น
- ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้นและเพื่อให้การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน
- สนับสนุนให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้า ประปา เพื่อให้บริการ แก่ประชาชนมากขึ้น

๒.๒. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

- ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถอันจะส่งผล ให้คุณภาพการศึกษามีระดับการพัฒนาที่ดีขึ้น
- ส่งเสริมการศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงาม และอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา สนับสนุนกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น
- ส่งเสริมด้านการกีฬา ทั้งในระดับชุมชนและจังหวัด โดยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป
- ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ อาทิเช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก เป็นต้น

๒.๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริม อาชีพของกลุ่มต่างๆ ประกอบกับจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย จึงกำหนดให้มีการดำเนินการ ในด้านการบูรณะซ่อมแซม ตลอดจน การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการสร้างงานในชุมชน อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของชุมชน และเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ

- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
- ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งการให้ความรู้แก่ประชาชนในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

๒.๔ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และการกระทำของมนุษย์ ทำให้สภาพแวดล้อมมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับองค์กร ชุมชนและกลุ่มต่างๆ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

๒.๕ ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

- ส่งเสริมและสนับสนุนผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

- ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกระดับ ให้ได้รับการศึกษาอบรม เพิ่มพูนความรู้และทักษะ และต้องนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัย จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานราชการมีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถบริการประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

บทที่ ๓

วิธีดำเนินการติดตามและประเมินผล

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวมในประเด็นแต่ละยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๒๙ โครงการ โดยใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวม และในประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งในการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ จะสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ทั้ง ๑๑ อำเภอ

วิธีการจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานครั้งนี้ เป็นการจัดทำรายงานโดยนำเสนอในรูปแบบตาราง พร้อมด้วยคำอธิบายการเก็บข้อมูล (Survey Research) ใช้แบบสอบถามมาตรฐานแบบปลายปิด และแบบสอบถามมาตรฐานแบบปลายเปิดโดยนำแบบประเมินความพึงพอใจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการติดตามและประเมินผล เป็นประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตั้งโครงการทั้ง ๑๑ อำเภอ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรประชาชน ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวม และในประเด็นยุทธศาสตร์ สำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--|
| ๑.๑ เพศ | แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ เพศชาย และเพศหญิง |
| ๑.๒ อายุ | แบ่งเป็น ๖ กลุ่ม คือ ต่ำกว่า ๒๐ ปี, ๒๐-๓๐ ปี, ๓๑-๔๐ ปี, ๔๑-๕๐ ปี, ๕๑-๖๐ ปี และมากกว่า ๖๐ ปี |
| ๑.๓ การศึกษา | แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม คือ ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า, อนุปริญญาหรือเทียบเท่า, ปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรี |
| ๑.๔ อาชีพ | แบ่งเป็น ๖ กลุ่ม คือ รับราชการ, เอกชน/รัฐวิสาหกิจ, ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว, รับจ้าง, นักเรียนนักศึกษา, เกษตรกร |
| ๑.๕ สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม | แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม คือ ผู้บริหาร/สมาชิก อบต., กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรประชาชน, ข้าราชการ, ประชาชน |
| ๑.๖ การเข้าร่วมประชาคม | แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ เคยเข้าร่วมประชาคม และไม่เคยเข้าร่วมประชาคม |

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย

๙ ข้อคำถาม ดังนี้

๑. มีการเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. โครงการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
๙. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ/ผลกระทบของโครงการ

วิธีการประมวลผลข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะทำงานได้รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น ๔,๙๗๔ แบบ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

๑. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของการตอบคำถามทุกฉบับ หลังจากดำเนินการเก็บรวบรวมแล้ว ซึ่งพบว่าแบบประเมินความพึงพอใจ มีความสมบูรณ์ถูกต้อง จำนวน ๔,๙๗๔ แบบ
๒. บันทึกข้อมูลที่เป็นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูล (Coding Form) และเครื่องคอมพิวเตอร์ตามลำดับ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล
๓. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมสำเร็จรูป ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ดำเนินการแจกแจงความถี่ของแบบประเมินความพึงพอใจส่วนที่ ๑ โดยคิดเป็นร้อยละของจำนวนผู้ตอบแบบประเมินในรูปตารางและคำบรรยาย

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ

เกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมาย

การแปลความหมายมีเกณฑ์การให้คะแนน ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (จะปรากฏอยู่ในแบบประเมินความพึงพอใจ)

พอใจมากที่สุด	เท่ากับ	๕	คะแนน
พอใจมาก	เท่ากับ	๔	คะแนน
พอใจปานกลาง	เท่ากับ	๓	คะแนน
พอใจน้อย	เท่ากับ	๒	คะแนน
พอใจน้อยที่สุด	เท่ากับ	๑	คะแนน

การกำหนดความหมายของค่าเฉลี่ยและแปรผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

ค่าความสำคัญ	ระดับน้ำหนักเฉลี่ย
พึงพอใจมากที่สุด	๔.๕๑ - ๕.๐๐
พึงพอใจมาก	๓.๕๑ - ๔.๕๐
พึงพอใจปานกลาง	๒.๕๑ - ๓.๕๐
พึงพอใจน้อย	๑.๕๑ - ๒.๕๐
พึงพอใจน้อยที่สุด	๑.๐๐ - ๑.๕๐

๔. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ค่าร้อยละ (Percentage)

ค่าเฉลี่ย (Mean)

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

บทที่ ๔

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลจากการติดตามและประเมินผล

ผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวม และในประเด็นยุทธศาสตร์ของประชาชนทั้ง ๑๑ อำเภอ ใน ๕ ยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ได้จัดทำการวิเคราะห์ข้อมูล ผลปรากฏ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ ๑ แสดงเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานะภาพ และการเข้าร่วมประชาคมของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวมและในประเด็นยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่

รายการข้อมูล	จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละข้อมูลที่วิเคราะห์	ความถี่สะสม
๑. เพศ	ชาย	๑๙๗๒	๓๙.๖๐	๔๒.๑๐
	หญิง	๓๐๐๒	๖๐.๔๐	๕๗.๙๐
รวม		๔,๙๗๔	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒. อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๓๖๖	๒๗.๕๐	๒๗.๕๐
	๒๐ - ๓๐ ปี	๓๐๑	๖.๑๐	๔๐.๐๐
	๓๑ - ๔๐ ปี	๙๖๔	๑๙.๕๐	๕๙.๕๐
	๔๑ - ๕๐ ปี	๑๖๒๔	๓๒.๖๐	๙๒.๑๐
	๕๑ - ๖๐ ปี	๕๗๔	๑๑.๕๐	๙๗.๙๐
	มากกว่า ๖๐ ปี	๑๔๕	๒.๙๐	๑๐๐.๐๐
รวม		๔,๙๗๔	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓. การศึกษา	ประถมศึกษา	๑๕๒๐	๓๐.๖๐	๒๓.๗
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๕๒๙	๓๐.๗๐	๖๒.๑
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๒๖๓	๕.๓๐	๖๘.๓
	ปริญญาตรี	๑๔๑๗	๒๘.๕๐	๙๔.๘
	สูงกว่าปริญญาตรี	๒๔๕	๔.๙๐	๙๙.๘
รวม		๔,๙๗๔	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐

รายการข้อมูล	จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละข้อมูลที่วิเคราะห์	ความถี่สะสม
๔. อาชีพ				
รับราชการ	๑๔๓๓	๒๘.๘๐	๑๙.๘๐	๑๙.๘๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๖๖	๑.๓๐	๒.๕๐	๒๒.๓๐
ค้าขาย จุรกิจส่วนตัว	๖๕๐	๑๓.๑๐	๑๑.๐๐	๓๓.๓๐
รับจ้าง	๑๘๓	๓.๗๐	๑๑.๒๐	๔๔.๕๐
นักเรียนนักศึกษา	๑๔๖๔	๒๙.๔๐	๓๓.๐๐	๗๗.๕๐
เกษตรกร	๑๑๗๘	๒๓.๗๐	๑๖.๗๐	๙๔.๒๐
รวม	๔,๙๗๔	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕. สถานะภาพ				
ผู้บริหาร/สมาชิกของ อปท.	๑๙๐	๓.๘๐	๓.๕๐	๓.๕๐
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน	๒๐๒	๔.๑๐	๕.๓๐	๘.๘๐
ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรประชาชน	๖๕	๑.๓๐	๔.๗๐	๑๓.๕๐
ข้าราชการ	๑๑๒๐	๒๒.๕๐	๕๓.๖๐	๖๗.๑๐
ประชาชน	๓๓๙๗	๖๘.๓๐	๓๒.๙๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๔,๙๗๔	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖. การเข้าร่วมประชาคม				
เคยเข้าร่วมประชาคม	๑๒๗๔	๒๕.๖๐	๓๙.๗๐	๓๙.๗๐
ไม่เคยเข้าร่วมประชาคม	๓๗๐๐	๗๔.๔๐	๖๐.๓๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๔,๙๗๔	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

จากตารางที่ ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ เป็นเพศหญิง จำนวน ๓,๐๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๐ เพศชาย จำนวน ๑,๙๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๐

กลุ่มอายุของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ กลุ่มอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๑,๓๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๐ รองลงมา คือ กลุ่มอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๑๖๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๐ กลุ่มอายุของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ ที่มีจำนวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มอายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๑๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๐

กลุ่มการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ กลุ่มการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑,๕๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๐ รองลงมา คือ กลุ่มการศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑,๕๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๐ กลุ่มการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ ที่มีจำนวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๒๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๐

กลุ่มอาชีพของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๑,๔๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๐ รองลงมา คือ กลุ่มอาชีพราชการ จำนวน ๑๔๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๐ กลุ่มอาชีพของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ ที่มีจำนวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มอาชีพรับจ้าง จำนวน ๑๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๐

กลุ่มสถานะภาพของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ กลุ่มสถานะภาพประชาชน จำนวน ๓,๓๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๐ รองลงมา คือ กลุ่มสถานะภาพข้าราชการ จำนวน ๑,๑๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๐ กลุ่มสถานะภาพของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ ที่มีจำนวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มสถานะภาพผู้นำชุมชน จำนวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๐

กลุ่มการเข้าร่วมประชาคมของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ กลุ่มไม่เคยเข้าร่วมประชาคม จำนวน ๓,๗๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๐ กลุ่มเคยเข้าร่วมประชาคม จำนวน ๑,๒๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวม

ตารางที่ ๒ แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวม

รายการ	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ระดับ ความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๙๗๔	๔.๓๙	๐.๗๘	มาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๙๗๔	๔.๒๓	๐.๗๓	มาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๙๗๔	๔.๑๕	๐.๗๘	มาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๙๗๔	๔.๒๘	๐.๗๕	มาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๙๗๔	๔.๒๘	๐.๗๓	มาก
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๙๗๔	๔.๓๗	๐.๗๔	มาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๔๙๗๔	๔.๓๕	๐.๗๓	มาก
๘. โครงการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้	๔๙๗๔	๔.๓๖	๐.๗๕	มาก
๙. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๙๗๔	๔.๓๙	๐.๗๒	มาก
รวม	๔๙๗๔	๔.๓๑	๐.๕๖	มาก

จากตารางที่ ๒ แสดงว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๑ โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อคำถามที่ ๑. มีการเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และข้อคำถามที่ ๙. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๙ รองลงมาคือ ข้อคำถามที่ ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๗ และข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อคำถามที่ ๓. มีการเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๕

ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในประเด็น ยุทธศาสตร์

ตารางที่ ๓ แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รายการ	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๑๓๕	๔.๗๑	๐.๕๓	มากที่สุด
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๑๓๕	๔.๔๗	๐.๖๐	มาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๑๓๕	๔.๓๖	๐.๖๙	มาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑๑๓๕	๔.๔๗	๐.๖๒	มาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๑๓๕	๔.๔๕	๐.๖๐	มาก
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๑๓๕	๔.๕๘	๐.๖๑	มากที่สุด
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๑๓๕	๔.๖๑	๐.๕๕	มากที่สุด
๘. โครงการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้	๑๑๓๕	๔.๖๐	๐.๖๑	มากที่สุด
๙. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๑๓๕	๔.๖๔	๐.๕๒	มากที่สุด
รวม	๑๑๓๕	๔.๕๔	๐.๓๙	มากที่สุด

จากตารางที่ ๓ แสดงว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๔ โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อคำถามที่ ๑. มีการเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๑ รองลงมาคือ ข้อคำถามที่ ๙. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๔ และข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อคำถามที่ ๓. มีการเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๖

ตารางที่ ๔ แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายการ	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ระดับ ความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๘๔๙	๔.๑๓	๐.๘๔	มาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒๘๔๙	๔.๐๕	๐.๗๙	มาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๘๔๙	๔.๐๐	๐.๘๒	มาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒๘๔๙	๔.๑๕	๐.๘๑	มาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๘๔๙	๔.๑๗	๐.๗๘	มาก
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๘๔๙	๔.๒๔	๐.๗๘	มาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๒๘๔๙	๔.๑๖	๐.๗๘	มาก
๘. โครงการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้	๒๘๔๙	๔.๑๙	๐.๘๐	มาก
๙. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๘๔๙	๔.๒๓	๐.๗๙	มาก
รวม	๒๘๔๙	๔.๑๕	๐.๖๓	มาก

จากตารางที่ ๔ แสดงว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕ โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อคำถามที่ ข้อคำถามที่ ข้อคำถามที่ ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๔ รองลงมาคือ ข้อคำถามที่ ๙. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๓ และข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อคำถามที่ ๓. มีการเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๐

ตารางที่ ๕ แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว

รายการ	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ระดับ ความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๘๐	๔.๘๘	๐.๓๓	มากที่สุด
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๘๐	๔.๔๙	๐.๕๒	มาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๘๐	๔.๔๐	๐.๕๖	มาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๘๐	๔.๕๔	๐.๕๓	มากที่สุด
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๘๐	๔.๕๓	๐.๕๔	มากที่สุด
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๘๐	๔.๖๖	๐.๕๒	มากที่สุด
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๔๘๐	๔.๗๒	๐.๔๕	มากที่สุด
๘. โครงการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้	๔๘๐	๔.๗๒	๐.๔๙	มากที่สุด
๙. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๘๐	๔.๗๒	๐.๔๗	มากที่สุด
รวม	๔๘๐	๔.๖๓	๐.๒๔	มากที่สุด

จากตารางที่ ๕ แสดงว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๓ โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อคำถามที่ ๑. มีการเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๘ รองลงมาคือ ข้อคำถามที่ ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา, ข้อคำถามที่ ๘. โครงการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ และข้อคำถามที่ ๙. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๒ และข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อคำถามที่ ๓. มีการเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๐

ตารางที่ ๖ แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายการ	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ระดับ ความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๐	๔.๙๖	๐.๑๘	มากที่สุด
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๐	๔.๔๓	๐.๕๐	มาก
๓. มีการเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๐	๔.๕๓	๐.๕๑	มากที่สุด
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๓๐	๔.๖๐	๐.๕๐	มากที่สุด
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๐	๔.๕๓	๐.๕๑	มากที่สุด
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๐	๔.๘๐	๐.๔๑	มากที่สุด
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๓๐	๔.๘๖	๐.๓๕	มากที่สุด
๘. โครงการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้	๓๐	๔.๙๐	๐.๓๑	มากที่สุด
๙. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๐	๔.๙๐	๐.๓๑	มากที่สุด
รวม	๓๐	๔.๗๒	๐.๑๒	มากที่สุด

จากตารางที่ ๖ แสดงว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๒ โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อคำถามที่ ๑. มีการเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๖ รองลงมาคือ ข้อคำถามข้อที่ ๘. โครงการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ และข้อคำถามที่ ๙. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ และข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ข้อคำถามข้อที่ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๓

**ตารางที่ ๗ แสดงความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร**

รายการ	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ระดับ ความพึงพอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๘๐	๔.๖๕	๐.๕๔	มากที่สุด
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๘๐	๔.๕๑	๐.๕๖	มากที่สุด
๓. มีการเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๘๐	๔.๒๙	๐.๖๙	มาก
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๔๘๐	๔.๒๙	๐.๖๖	มาก
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๘๐	๔.๒๙	๐.๖๘	มาก
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๘๐	๔.๒๘	๐.๗๓	มาก
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๔๘๐	๔.๔๓	๐.๖๒	มาก
๘. โครงการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้	๔๘๐	๔.๔๖	๐.๖๖	มาก
๙. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๘๐	๔.๔๑	๐.๖๖	มาก
รวม	๔๘๐	๔.๔๐	๐.๓๘	มาก

จากตารางที่ ๗ แสดงเห็นว่าความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๐ โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อคำถามที่ ๑ มีการเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๕ รองลงมา คือ ข้อคำถามที่ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ และ ข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อคำถามที่ ๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดมีค่าเฉลี่ย ๔.๒๘

บทที่ ๕

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวม

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวม พบว่าประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๑

๒. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๐

๓. สรุปข้อเสนอแนะของประชาชน

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในครั้งนี้ มีประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ในการดำเนินการก่อสร้างถนน ควรมีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้างถนนได้ทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และอยากให้ก่อสร้างถนนยาวตลอดเส้นทาง รวมทั้งให้ขุดลอกคลองยาวตลอดสาย

๔. การอภิปรายผล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ส่วนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑,๓,๔ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และยุทธศาสตร์ที่ ๒ และ ๕ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

จากการอภิปรายผลดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่มบุคคลภายนอกองค์กร เช่น กลุ่มประชาชน กลุ่มรัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่กระจายตัวอยู่ในอำเภอต่างๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการในแต่ละพื้นที่ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง และให้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างถ่องแท้ เพื่อสร้างกระบวนการความร่วมมือการบูรณาการทำงานร่วมกัน การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐที่นำไปสู่การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสามารถตอบสนองความต้องการ การแก้ไขปัญหาในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) จึงขอประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายอัครเดช ทองใจสด)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อโครงการ.....

คำชี้แจง ขอให้ขีดเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ตามข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ ชาย หญิง
๒. อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี ๒๐ - ๓๐ ปี ๓๑ - ๔๐ ปี
 ๔๑ - ๕๐ ปี ๕๑ - ๖๐ ปี มากกว่า ๖๐ ปี
๓. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
๔. อาชีพ รับราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 รับจ้าง นักเรียนนักศึกษา เกษตรกร
๕. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้บริหาร/สมาชิก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรประชาชน
 ข้าราชการ ประชาชน
๖. การเข้าร่วมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 เคยเข้าร่วมประชาคม ไม่เคยเข้าร่วมประชาคม

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อความ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
๓. มีการเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ					
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา					
๘. โครงการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้					
๙. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
รวม					

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ/ผลกระทบของโครงการ

.....

.....

.....

ตารางวิเคราะห์ข้อมูล

Statistics

	เพศ	อายุ	การศึกษา	อาชีพ	สถานะ	ประชาคม
Valid	4974	4974	4974	4974	4974	4974
Missing	0	0	0	0	0	0

เพศ

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ชาย	1972	39.6	39.6	39.6
หญิง	3002	60.4	60.4	100.0
Total	4974	100.0	100.0	

อายุ

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ต่ำกว่า 20 ปี	1366	27.5	27.5	27.5
20 - 30 ปี	301	6.1	6.1	33.5
31 - 40 ปี	964	19.4	19.4	52.9
41 - 50 ปี	1624	32.6	32.6	85.5
51 - 60 ปี	574	11.5	11.5	97.1
มากกว่า 60 ปี	145	2.9	2.9	100.0
Total	4974	100.0	100.0	

การศึกษา

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ประถมศึกษา	1520	30.6	30.6	30.6
	มัธยมศึกษา	1529	30.7	30.7	61.3
	อนุปริญญา	263	5.3	5.3	66.6
	ปริญญาตรี	1417	28.5	28.5	95.1
	สูงกว่าปริญญาตรี	245	4.9	4.9	100.0
	Total	4974	100.0	100.0	

อาชีพ

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	รับราชการ	1433	28.8	28.8	28.8
	เอกชน/ รัฐวิสาหกิจ	66	1.3	1.3	30.1
	ค้าขาย ธุรกิจ	650	13.1	13.1	43.2
	รับจ้าง	183	3.7	3.7	46.9
	นักเรียนนักศึกษา	1464	29.4	29.4	76.3
	เกษตรกร	1178	23.7	23.7	100.0
	Total	4974	100.0	100.0	

สถานะ

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	ผู้บริหาร/ส. อปท	190	3.8	3.8	3.8
	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน	202	4.1	4.1	7.9
	ผู้นำชุมชน	65	1.3	1.3	9.2
	ข้าราชการ	1120	22.5	22.5	31.7
	ประชาชน	3397	68.3	68.3	100.0
	Total	4974	100.0	100.0	

ประชาคม

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
เคยเข้าร่วม	1274	25.6	25.6	25.6
ไม่เคยเข้าร่วม	3700	74.4	74.4	100.0
Total	4974	100.0	100.0	

ภาพรวม

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ข้อ1	4974	1.00	5.00	4.3961	.77511
ข้อ2	4974	1.00	5.00	4.2386	.73462
ข้อ3	4974	1.00	5.00	4.1556	.77560
ข้อ4	4974	1.00	5.00	4.2847	.74618
ข้อ5	4974	1.00	5.00	4.2843	.72640
ข้อ6	4974	1.00	5.00	4.3705	.73631
ข้อ7	4974	1.00	5.00	4.3508	.72678
ข้อ8	4974	1.00	5.00	4.3681	.75317
ข้อ9	4974	1.00	5.00	4.3977	.72410
รวม	4974	1.22	5.00	4.3163	.56494
Valid N (listwise)	4974				

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ข้อ1	1135	1.00	5.00	4.7101	.53091
ข้อ2	1135	2.00	5.00	4.4731	.59756
ข้อ3	1135	2.00	5.00	4.3639	.68668
ข้อ4	1135	2.00	5.00	4.4775	.61663
ข้อ5	1135	3.00	5.00	4.4502	.60051
ข้อ6	1135	3.00	5.00	4.5833	.61139
ข้อ7	1135	3.00	5.00	4.6106	.54746
ข้อ8	1135	2.00	5.00	4.6018	.60713
ข้อ9	1135	2.00	5.00	4.6476	.51523
รวม	1135	3.00	5.00	4.5465	.38574
Valid N (listwise)	1135				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ข้อ1	2849	1.00	5.00	4.1390	.84155
ข้อ2	2849	1.00	5.00	4.0537	.78629
ข้อ3	2849	1.00	5.00	4.0028	.81978
ข้อ4	2849	1.00	5.00	4.1587	.80864
ข้อ5	2849	1.00	5.00	4.1716	.78277
ข้อ6	2849	1.00	5.00	4.2464	.78097
ข้อ7	2849	1.00	5.00	4.1632	.78278
ข้อ8	2849	1.00	5.00	4.1941	.80720
ข้อ9	2849	1.00	5.00	4.2355	.79167
รวม	2849	1.22	5.00	4.1517	.62872
Valid N (listwise)	2849				

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ข้อ1	480	3.00	5.00	4.8875	.32925
ข้อ2	480	3.00	5.00	4.4979	.52096
ข้อ3	480	3.00	5.00	4.4063	.55919
ข้อ4	480	3.00	5.00	4.5479	.53460
ข้อ5	480	3.00	5.00	4.5333	.53959
ข้อ6	480	3.00	5.00	4.6625	.51961
ข้อ7	480	3.00	5.00	4.7292	.45414
ข้อ8	480	3.00	5.00	4.7229	.48816
ข้อ9	480	3.00	5.00	4.7229	.46629
รวม	480	3.33	5.00	4.6345	.23544
Valid N (listwise)	480				

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ข้อ1	30	4.00	5.00	4.9667	.18257
ข้อ2	30	4.00	5.00	4.4333	.50401
ข้อ3	30	4.00	5.00	4.5333	.50742
ข้อ4	30	4.00	5.00	4.6000	.49827
ข้อ5	30	4.00	5.00	4.5333	.50742
ข้อ6	30	4.00	5.00	4.8000	.40684
ข้อ7	30	4.00	5.00	4.8667	.34575
ข้อ8	30	4.00	5.00	4.9000	.30513
ข้อ9	30	4.00	5.00	4.9000	.30513
รวม	30	4.33	4.89	4.7259	.11936
Valid N (listwise)	30				

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ข้อ1	480	2.00	5.00	4.6521	.54236
ข้อ2	480	3.00	5.00	4.5104	.56322
ข้อ3	480	2.00	5.00	4.2958	.68688
ข้อ4	480	3.00	5.00	4.2937	.65830
ข้อ5	480	3.00	5.00	4.2958	.68383
ข้อ6	480	3.00	5.00	4.2854	.73091
ข้อ7	480	3.00	5.00	4.4396	.61683
ข้อ8	480	3.00	5.00	4.4604	.66094
ข้อ9	480	1.00	5.00	4.4125	.66264
รวม	480	3.22	5.00	4.4051	.38476
Valid N (listwise)	480				

ตัวอย่างภาพกิจกรรม
การติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การก่อสร้างถนน



ก่อสร้างถนน คสล. สายพุดเตย - บ้านซับน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์



ก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าเลา เชื่อม หมู่ที่ ๑,๙,๔ ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

การก่อสร้างแหล่งน้ำ



ขุดลอกคลองบง บ้านเขาน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์



จุดชลอคลองพุงหลง บ้านสวนละมุด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีการกีฬาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต



โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนระดับประถมศึกษา



โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย-จีน



โครงการจัดงานประเพณีกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์



โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ท้องถิ่นชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘



โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง



โครงการฟื้นฟูและพัฒนาศมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว



ก่อสร้างถนนฝิวจราจรวัดคัดเลือก บ้านห้วยหญาเครือ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำหนาว
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์



โครงการเกษตรปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข



โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ทำความสะอาดหอสมุดนานาชาติเขาค้อ



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
การส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์



โครงการปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์



จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ